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Jarida hili linaandaliwa na kitengo cha mawasiliano serikalini - Halmashauri ya Mji Tarime

Matokeo Kidato cha Sita: “Tarime 
Sekondari Yapaa”

Shule ya 
s e k o n d a r i 
Tarime katika 
halmashauri  

ya mji tarime 
i m e e n d e l e a 
kufanya vizuri 
katika mitihani ya 
kumaliza kidato cha 
sita ambapo kwa 
mwaka 2023 jumla 
ya wanafunzi 357 
wamefauru kwa 
kupata daraja la 
kwanza wanafunzi 
130 daraja la pili na 
wanafunzi 11 daraja 
la tatu huku kukiwa 
hakuna daraja la 
nne wala sifuri.
                Akizungumza 
na afisa habari julai 
14, 2023 katika 
ofisi za shule hiyo  
makamu mkuu wa 
shule  mwalimu 
Wambura Chacha  

a m e w a p o n g e z a 
waalimu na 
wafanyakazi wote 
k w a k u e n d e l e a 
kujitoa na 
k u h a k i k i s h a 
w a n a f u n z i 
wanapata huduma 
bora na kufikia 
malengo.
 “ k i p e k e e 
n i w a p o n g e z e 
sana waalimu 
na wafanyakazi 
kwa ujumla 
k w a k u e n d e l e a 
k w a k u j i t o a 
mchana na usiku 
k u h a k i k i s h a 
w a n a f u n z i 
wanasoma na 
kuzingatia taratibu 
zote shule jambo 
lililopelekea ufauru 
mzuri” amesema 
Wambura.  
                                                               Aidha 

Wambura amesema 
wako katika 
mikakati ya 
kuhakikisha mwaka 
2024 watafanya 
vizuri zaidi kwa 
kufuta kabisa daraja 
la tatu na kuongeza 
ufaulu katika daraja 
la kwanza na lipi. 
 “ M i p a n g o 
yetu ni kufuta kabisa 
daraja la tatu kwa 
mwaka 2024 na kwa 
uwezo wa mungu 
hili litafanikiwa 
kwani sisi waalimu 
nia na uwezo 
tunavyo katika 
kulifanikisha hili” 
amesema Wambura
Kwa upande wake 
kiranja wa taaluma 
shuleni hapo 
Rayford Mgeta 
Biseko amesema 
matokeo hayo 

yamewapa morali 
ya kusoma kwa 
bidii ili mwaka 2024 
waweze kufanya 
vizuri zaidi.
 “ M a t o k e o 
ya kaka zetu kidato 
sita ni mazuri 
sana na yanatupa 
chachu ya kufanya 
vizuri zaidi na sisi 
kama wanafunzi 
tutajitahidi ili 
waalimu wetu 
wasije kukkata 
tamaa” amesema 
Buseko.
 Shule ya 
sekondari tarime 
i m e a n z i s h w a 
mwaka 1973 na 
inatoa michepuo 
ya PCB, PCM, CBG, 
EGM, HGE, HGM, na 
HKL

Wanafunzi wa Shule ya Sekondari Tarime wakiangalia matokeo ya mtihani wa taifa wa kidato cha sita 
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“Soko la kisasa Tarime Mji Kuongeza 
Mapato” Gimbana
Mk u r u g e n z i 

w a 
halmashauri 

ya mji Tarime ndugu 
Gimbana Ntavyo 
amesema ujenzi wa 
soko la kisasa katika 
halamshauri ya mji 
Tarime utaongeza 
mapato ya ndani 
kwani wanatarajia 
kukusanya kiasi 
cha shilingi 
5 9 1 , 1 2 0 , 0 0 0 . 0 0 
kwa mwaka na 
kwa mwezi shilingi 
49,260,000.00

A m e s e m a 
hayo kwenye 
mahojiano mafupi 
na afisa habari 
wa halmashauri 
hiyo tarehe 
17/5/2023 na 
kuwataka wananchi 
kuchangamkia fursa 
za mradi huo pale 
zitakapotangaza

‘’mradi wa 
soko letu la kisasa 
utakuwa chanzo 
kingine cha mapato 
makubwa katika 
halmashauri yetu 

kwasababu ni soko 
litakalo jumuhisha 
aina mbalimbali 
za biashara sasa 
wananchi wawe 
tayari” amesema 
Gimbana

A i d h a , 
G i m b a n a 
a m e m s h u k u r u 
sana mhe. Rais 
wa Jamhuri ya 
Muungano wa 
tTanzania dkt. Samia 
Suluhu Hassan 
k w a k u e n d e l e a 

kutoa fedha kwaajili 
ya miradi ya 
maendeleo katika 
halimashauri ya mji 
Tarime

‘ ’ k i p e k e e 
nimshukuru sana 
mheshimiwa rais 
wetu kwakuendelea 
kutupa fedha 
nyingi za miradi 
ya maendeleo 
wa wananchi wa 
halmashauri ya mji 
tarime tunamwahidi 
hatutamwangusha 

tutazisimamia vizuri 
na kutumika kama 
zi l ivyoelekezwa’ ’ 
amesema Gambina

Soko la 
kisasa linajengwa 
katika kata ya 
Bomani linajumla ya 
maduka ya nje 134, 
maduka ya ndani 
188, vizimba 160, 
bucha 3, migahawa 
2, supamaketi 1 na 
benki 2.

Soko la kisasa linaloendelea kujengwa katika halmashauri ya mji Tarime
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Tarime TC Yang’aa Mbio za 
Mwenge 2023

Mwenge wa uhuru 2023 ukipokelewa katika viwanja vya seng’esa halmashauri ya mji Tarime

Kiongozi wa 
mbio za 
m w e n g e 

kitaifa 2023 bwana 
Abdalla Shaibu 
Kaim ameipongeza 
h a l m a s h a u r i 
ya mji Tarime 
k w a k u s i m a m i a 
vyema miradi 
yote sita ya 
maendeleo kwenye 
halmashauri hiyo 
ambayo mwenge 
wa uhuru ilipita 
kukagua

 Pongezi hizo 
amezitoa katika 
wakati wa 
m a k a b i d h i a n o 

baina ya wilaya 
ya Tarime na 
wilaya Rorya 
tarehe 8/7/2023 
huku akiwahasa 
watumishi wa 
h a l m a s h a u r i 
hiyo kuendelea 
kusimamia vyema 
hasa kwa miradi 
ambayo inaendelea 
kuboreshwa

   “kipekee 
niseme tarime mji 
mmeutendea haki 
mwenge wa uhuru 
mmesimamia vyema 
fedha katika miradi 
yenu niwaombe 
endeleeni hivyo 

hivyo hasa katika 
miradi inayoendelea 
k u t e n g e n e z w a ” 
amesema Kaim 

 kwaupande 
wake kaimu 
mkuu wa wilaya 
ya Tarime Mhe. 
Vicent Mashinje 
ameishukuru timu 
nzima ya kukimbiza 
mwenge kitaifa na 
kuaihidi kufanyia 
kazi maelekezo yote 
waliyotoa wakati wa 
ukaguzi

 “nikuhakikishie 
sisi wanatarime 
t u t a z i n g a t i a 
maelekezo yote 

uliyosema wewe na 
timu yako na miradi 
i n a y o e n d e l e a 
k u b o r e s h w a 
itakamilika mapema 
ili wananchi waweze 
klupata huduma” 
amesema mashinji

 Mwenge wa 
uhuru 2023 katika 
h a l m a s h a u r i 
ya mji Tarime 
u m e k i m b i z w a 
kilometa 75 tarehe 
7/7/2023 katika 
miradi sita ya 
maendeleo yenye 
jumla ya kiasi 
tanzania shilingi 
bilioni 1.3.

Tembelea tovuti yetu leo www.tarimetc.go.tz
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Komote Amwahidi Ushirikiano RC 
Mtanda
Mwenyekiti wa 

halmashauri 
ya mji Tarime 

Mhe. Daniel Komote 
a m e m w a h i d i 
ushirikiano wa hali 
ya juu mkuu wa 
mkoa wa Mara Mhe. 
kwenye kutekeleza 
maelekezo yake ili 
kuendelea kutoa 
huduma bora 
kwa wananchi wa 
halmashauri ya mji 
Tarime

H a y o 
a m e y a s e m a 
kwenye kikao cha 
baraza maalumu 
la halmashauri 
ya mji Tarime 
k i l i c h o f a n y i k a 
tarehe juni 21, 2023 
katika ukumbi wa 
halamashauri ya 
mji na kumpongeza 

kuchaguliwa na Mhe. 
Rais wa jamhuri 
ya muungano wa 
Tanzania  kuwa 
mkuu wa mkoa wa 
mara

“ t u m e p o k e a 
maelekezo yako 

na nikuhaidi 
h a l m a s h a u r i 
yangu itafanya 
kazi kwa vitendo 
yote ulitosema 
kuanzia sasa na 
tuko tayari muda 
wowote kusikiliza 

maagizo yako pale 
u t a k a p o y a t o a ’ ’ 
amesema Komote

Aidha, bwana 
komete amewataka 
watumishi wote wa 
halmashauri ya mji 
tarime kuhakikisha 
wanatekeleza kwa 
vitendo maelekezo 
yote yaliyotolewa 
na mkuu wa mkoa 
ili kuendelea 
kuboresha utoaji 
huduma kwa 
wananchi

“ W a t u m i s h i 
haya maagizo 
tukayafanyie kazi 
kwakila mhusika 
ili mkuu wa mkoa 
akirudi tena akute 
utekelezaji na sio 
maneno” amesema 
Komote

Mwenyekiti wa halmashauri ya mji Tarime Mhe. Daniel Komote 

Wazazi Washauriwa Kuwalinda Watoto Dhidi ya 
Ukatili Wakijinsia

Wazazi na 
w a l e z i 
k w e n y e 

halmashauri ya mji 
Tarime wamehimiza 
k u e n d e l e a 
kuwalinda watoto 
dhidi ya vitendo 
vyote  vya ukatili 
na unyanyasaji 
v i n a v y o e n d e l e a 
kwenye jamii 

H a y o 
yamesemwa na afisa 
tarafa wa Ingwe 
bwana James Yunge 
kwa niaba ya mkuu 
wa wilaya ya tarime 
kanali Michael 
Mntenjele wakati 
wa maadhimisho 

ya siku ya mtoto wa 
afrika yaliyofanyika 
kwenye viwanja vya 
shule ya sekondari 
nkende halmashauri 
ya mji tarime juni 
16, 2023

“jamii yetu 
i n a y o w a j i b u 
mkubwa sana 
kuwalinda hawa 
watoto wetu na 
vitendo vyote 
vibaya kwani kesho 
yao ipo mikononi 
mwetu yatupasa 
k u w a s i m a m i a , 
kuwaepusha na 
matendo yote ya 
unyanyasaji na 
ukatili” amesema 

Yunge
Kwa upande 

wao wazazi 
w a l i o u d h u r i a 
maadhimisho hayo 
w a m e i p o n g e z a 
sana serikali 
kwa kuendelea 
kuchukua hatua kali 
pindi wanapotoa 
taarifa za ukatili na 
unyanyasaji kwa 
watoto kwenye 
jamii

“ k i u k w e l i 
serikali inatupa 
nguvu sana ya 
kuyasema maovu 
w a n a y o f a n y i w a 
watoto wetu 
m a j u m b a n i 

maana tunaona 
kabisa hatua kali 
z i n a c h u k u l i w a 
dhidi ya wahusika 
pale tunapopeleka 
taarifa polisi” 
amesema Juliana 
Msangi mmoja wa 
wazazi

Siku ya 
mtoto wa afrika 
h u a d h i m i s h w a 
kila mwaka juni 
16 na mwaka huu 
imekuwa na kauli 
mbiu inayosema 
“zingatia usalama 
wa mtoto katika 
ulimwengu wa 
kidijitali”
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RC Mtanda Aipa Tano Tarime TC

Mkuu wa mkoa 
wa Mara 
Mhe. Said 

Mohamed Mtanda 
a m e i p o n g e z a 
halmashauri ya mji 
Tarime kwakupata 
hati ya ukaguzi 
i n a y o r i d h i s h a 
kwenye hesabu 
zinazoishia juni 
2022 mara tatu 
mfululizo

P o n g e z i 
hizo amezitoa 
kwenye kikao 
na halmashauri 
hiyo juni 22, 2023 
katika ukumbi 
wa halmashauri 
huku akiisisitiza 
h a l m a s h a u r i 
hiyo kuendelea 
kusimamia vyema 
pesa za miradi ya 
maendeleo

“nawapongeza 
sana kwakupata 
hati safi mara 
tatu mfululizo hili 
l i n a h e s h i m i s h a 
halmashauri yetu 
na mkoa kwa 
ujumla hongereni 
sana na tusiishie 
hapo liwe jambo 
la mwendelezo” 

amesema Mtanda
Aidha, Mtanda 

a m e w a t a k a 
watumishi wote 
wa halmashauri 
hiyo kuendelea 
kushikamana na 
kufanya kazi kwa 
bidii ili kuzidi 
kutatua changamoto 
z i n a z o w a k a b i l i 
wananchi wa 
halmashauri hiyo

“ n a w a o m b a 
mshirikiane sana 

kwasababu sisi wote 
tunajenga nyumba 
moja na kwani 
tukiwa na umoja na 
mshikamano katika 
halmashauri ni 
lazima mtaendelea 
kufanya vizuri” 
amesema Mtanda

K w a u p a n d e 
wake mwenyekiti 
wa halmashauri hiyo 
Mhe. Daniel Komote 
amemwakikishia 
mkuu wa mkoa 

kuwa Halmashauri 
hiyo watayafanyia 
kazi kwa vitendo 
maelekezo yote 
aliyotoa 

“tumekusikia 
na sina shaka 
na watumishi, 
madiwani pamoja 
na chama wamesikia 
t u t a e n d e l e a 
k u s h i k a m a n a 
kwakufanya kazi 
kwa bidii” amesema 
Komote

Mkuu wa Mkoa wa Mara Mhe. Said Mtanda kwenye kikao na halmashauri mji Tarime

mji Tarime ndugu 
Desmund Basaya 
amesema zoezi la 
malipo litachukua 
siku tatu na 
w a t a h a k i k i s h a 
wanufaika wote 
wanapata malipo 
yao ndani ya muda 

“tuko kwenye 
kipindi cha malipo 
niwaombe wahusika 
wote wanaonufaika 
na kufika katika 

Wa n u f a i k a 
wa pesa 
za TASAF 

katika halmashauri 
ya mji Tarime 
wameanza kupokea 
malipo yao kwa 
awamu tatu mara 
baada zoezi la 
uhakiki kukamilika

Akizungumza 
na jarida letu 
mratibu wa TASAF 
halmashauri ya 

vituo vyetu ili zoezi 
liweze kuisha ndani 
ya muda ambao 
t u m e j i w e k e a ” 
amesema Basaya

Naye mnufaika 
wa TASAF bi Ester 
Marwa mkazi wa 
kata ya sabasaba 
amesema zoezi 
linaenda vizuri toka 
walipopata taarifa 
n a k u i s h u k u r u 
s e r i k a l i 

k w a k u e n d e l e a 
kuzisaidia kaya 
masikini nchini

“ k i u k w e l i 
tunashukuru zoezi 
linaenda vizuri 
na tunatoka kwa 
wakati, asante 
serikali yetu 
kwa msaada huu 
mnaotupa maisha 
yangezidi kuwa 
magumu” amsema 
Ester 

TASAF Tarime Yafanya Malipo kwa Wanufaika
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Mali Chakavu Zaondoshwa kwa Mnada 
Tarime TC

Ha l m a s h a u r i 
ya mji Tarime 
imeondosha 

kwa njia mnada wa 
hadhara magari, 
pikipiki, mitambo 
na vifaa vyote 
chakavu kama 
sehemu ya agizo la 
serikali

mnada huo 
uliodhuliwa na 
mamia ya wananchi 
umefanyika tarehe 
2 7 / 0 6 / 2 0 2 3 
kwenye vituo 
vya shule ya 
sekonmdari Tarime, 
hosptali ya mji na 
ofisi za zamani za 
halmashauri ya mji 
Tarime 

akizungumza 
na jarida letu  
afisa ugavi wa 
h a l m a s h a u r i 
ya mji Tarime 

bwana Boniface 
Yohana amesema 
w a m e f a n i k i w a 
kuuza vitu 
vyote na kuvuka 
lengo walokuwa 
wamejiwekea

“zoezi letu la 
mnada kwakweli 

l i m e k w e n d a 
sawa wananchi 
waejitokeza kwa 
wingi wa ndani na 
nje ya halmashauri 
ya mji Tarime 
t u n a w a s h u k u r u 
sana kwakufuata 
utaratibu na utulivu 

na sisi tumevuka 
lengo la uuzaji” 
amesema Boniphace

kwa upande 
wao wananchi 
w a m e i s h u k u r u 
h a l m a s h a u r i 
kwakuwashirikisha 
kwenye mnada huo 
kwani wamejipatia 
vifaa ambavyo 
vitaongeza thamani 
kwenye biashara 
zao 

“ b i n a f s i 
naishukuru serikali 
maana nimepata 
bidhaa kwa bei 
nzuri ambazo 
z i n a t a n i s a i d i a 
pakubwa kwenye 
biashara yangu 
kitu ambacho 
s i k u k i t a r a j i a 
kwakweli” amesema 
Pili Wankyo mmoja 
wa wananchi

Afisa  Ugavi wa halmashauri ya mji Tarime ndugu Boniphace Yohana
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Robo ya Nne 2023Burudani na Michezo25 Julai,2023

Tarime TC Yakubali Sare 1 - 1   
Nyumbani

Timu ya mpira wa miguu toka halmashauri ya mji Tarime

Mchezo wa 
k i r a f i k i 
wa mpira 

wa miguu kati 
ya watumishi wa 
halmashauri ya 
mji Tarime na 
watumishi wa 
halmashauri ya 
wilaya ya Butiama 
umemalizika kwa 
sare ya kufungana 
moja moja 

Mtanange huo 
ambao ulikuwa 
ni bonanaza la 
watumishi wa 
halamshauri hizo 
mbili umechezwa 
kwenye viwanja vya 

chuo cha ualimu 
Tarime tarehe 20, 
julai 2023 ukiwa na 
lengo la kuimarisha 
mahusiano baina 
yao

Akizungumza 
na jarida letu Afisa 
michezo sanaa 
na tamaduni wa 
halmashauri ya 
mji Tarime ndugu 
Teddy Musyangi 
amesema bonanza 
hilo ni kwaajili ya 
kuzidisha ukaribu 
na kutengeneza 
mahusiano chanya 
baina watumishi

“ L e o 

tumefurahi kuwa 
pamoja na wenzetu 
wa Butiama lengo 
letu ni kufahamiana 
na kuzidisha undugu 
wa halamshauri 
zetu kupitia michezo 
m b a l i m b a l i ” 
amesema Teddy 

Kwa upande 
wake mwenyekiti wa 
timu ya watumishi 
toka halmashauri ya 
wilaya ya Butiama 
ndugu Christopha  
amesema lengo 
la boananza hilo 
ni kuboresha afya 
za watumishi na 
kuzidi kufahamiana 

na kujifunza 
halmashauri zingine 
wanafanyaje kazi 
zao 

“ t u m e s a f i r i 
mpaka hapa lengo 
ni kufahamiana 
zaidi na kuimarisha 
afya kama ujuavyo 
michezo ni afya 
hivyo tutaendelea 
k u t e m b e l a 
h a l a m s h a u r i 
m b a l i m b a l i 
kwani linafaida 
sana” amesema 
Christopha


